



ฉบับที่ 4/2563

เรื่อง สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ เดือนมกราคม ปี 2563

ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ในเดือนมกราคม 2563 หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลของปัจจัยชั่วคราวเรื่องการเหลื่อมเดือนของเทศกาลตรุษจีน ซึ่งทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวกลับมาขยายตัว ในขณะที่การผลิตและส่งออกยางพารากลับมาขยายตัว ทำให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมหดตัวลดลง อย่างไรก็ตาม การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนหดตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะหมวดบริการที่กลับมาหดตัว ทั้งนี้ แม้ว่ารายได้เกษตรกรขยายตัวมากขึ้น แต่เกิดจากปัจจัยด้านราคา ขณะที่ผลผลิตยังคงหดตัวโดยเฉพาะปาล์มน้ำมัน จึงส่งผลดีในวงจำกัด ด้านการลงทุนยังคงหดตัวทั้งการลงทุนภาครัฐและเอกชน **ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัวต่อเนื่องตามการปรับเพิ่มขึ้นของราคาพลังงาน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคใต้มีดังนี้

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ กลับมาขยายตัวจากนักท่องเที่ยวมาเลเซียเป็นสำคัญ ส่วนหนึ่งเป็นผลของปัจจัยชั่วคราวเรื่องการเหลื่อมเดือนของเทศกาลตรุษจีน นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวรัสเซียและยุโรปขยายตัวดี อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวจีนหดตัวเพิ่มขึ้น เป็นผลจากการระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะหลังรัฐบาลจีนสั่งห้ามบริษัทนำเที่ยวนำชาวจีนออกนอกประเทศ ทำให้มีการยกเลิกเที่ยวบินเป็นจำนวนมาก

มูลค่าการส่งออกสินค้า กลับมาหดตัว จากปัจจัยเฉพาะที่ในเดือนก่อนมีการส่งออกในหมวดอากาศยาน เรือ แทน และรถไฟในมูลค่าสูง อย่างไรก็ตาม **การผลิตภาคอุตสาหกรรม** หดตัวลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลดีของคำสั่งซื้อยางแท่งและน้ำยางข้นเมื่อปลายปี 2562 ที่เร่งขึ้น จากปัจจัยชั่วคราวจากการปิดกริดยางพาราที่เร็วขึ้นกว่าปกติในเวียดนามและจีน ทำให้การผลิตและส่งออกยางพาราแปรรูปกลับมาขยายตัว ขณะเดียวกันการผลิตไม้ยางและผลิตภัณฑ์ยังคงขยายตัวจากความต้องการในจีนที่เริ่มกลับมาเข้าสู่ภาวะสมดุล หลังคำสั่งซื้อจากจีนลดลงมากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ การผลิตถลุงมีอย่างขยายตัวต่อเนื่องในตลาดจีนและสหรัฐฯ ด้านการผลิตอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปหดตัวลดลงในทุกสินค้าทั้งกุ้ง ปลา และหมึก อย่างไรก็ตาม การผลิตน้ำมันปาล์มดิบหดตัวสูงตามผลผลิตปาล์มน้ำมันที่ลดลงมาก

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัวต่อเนื่อง จากหมวดบริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่กลับมาหดตัวเป็นสำคัญ คาดว่าส่วนหนึ่งเป็นผลจาก COVID-19 ที่กระทบต่อความเชื่อมั่นในการเดินทาง สำหรับการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์หดตัวลดลง จากยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่กลับมาขยายตัว หลังจากที่ชะลอตัวต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายสินค้าไม่คงทนกลับมาขยายตัวได้เล็กน้อย ตามการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันในหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ ปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อโดยรวมยังไม่เข้มแข็ง แม้ว่ารายได้เกษตรกรขยายตัวมากขึ้น แต่เกิดจากปัจจัยด้านราคา ขณะที่ผลผลิตยังคงหดตัวโดยเฉพาะปาล์มน้ำมันจึงส่งผลดีในวงจำกัด

ผลผลิตภาคเกษตร หดตัวใกล้เคียงเดือนก่อน ตามผลผลิตปาล์มน้ำมันที่ลดลงมาก จากผลของฐานสูงในปีก่อนที่มีการเหลื่อมฤดูกาล ทำให้ผลผลิตเดือนมกราคม 2562 สูงกว่าปกติ ประกอบกับปริมาณน้ำฝนที่น้อยกว่าปกติทำให้ผลปาล์มมีขนาดเล็กลง ขณะเดียวกันผลผลิตกุ้งยังคงหดจากผลกระทบของโรคตัวแดงดวงขาว **ด้านราคาสินค้าเกษตร** ขยายตัวมากขึ้นโดยเฉพาะปาล์มน้ำมัน จากทั้งผลผลิตที่ลดลงและความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากมาตรการภาครัฐ โดยเฉพาะการประกาศใช้ไบโอดีเซล B10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐาน ขณะที่ราคายางพาราและราคากุ้งขาวกลับมาหดตัว ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการของโรงงานในจีน รวมถึงความต้องการบริโภคของคนจีน ทั้งนี้ **รายได้เกษตรกร** ขยายตัวมากขึ้นจากด้านราคาปาล์มน้ำมันเป็นสำคัญ

การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวน้อยลง จากรายจ่ายประจำที่กลับมาขยายตัวในหมวดงบรายจ่ายอื่น ขณะที่รายจ่ายลงทุนภาครัฐยังคงหดตัวสูง ตามการเบิกจ่ายที่ลดลงในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่ออกนอกกรอบ ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 ที่ยังไม่ประกาศใช้

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวใกล้เคียงเดือนก่อน โดยมูลค่าการนำเข้าสินค้าทุนยังคงหดตัวสูง ตามการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ลดลงของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป รวมทั้งไม้ยางและผลิตภัณฑ์ เช่นเดียวกับมูลค่าการจำหน่ายเครื่องจักรในประเทศที่ยังคงหดตัว นอกจากนี้ ยอดจดทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลหดตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างยังขยายตัวได้

เสถียรภาพเศรษฐกิจ **อัตราเงินเฟ้อ** ที่ร้อยละ 0.41 ขยายตัวต่อเนื่องตามการปรับเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานเป็นสำคัญ

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนธันวาคม ปี 2562 เงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อนทั้งเงินฝากของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัวชะลอลงจากเงินให้กู้ของธนาคารพาณิชย์ หลังผลของฐานสูงจากปัจจัยเฉพาะเรื่องการโอนพอร์ตสินเชื่อของบริษัทในเครือเมื่อเดือนธันวาคม 2561 หดลง

ธนาคารแห่งประเทศไทย

28 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 7427 2000 ต่อ 4718

E-mail : SRO-EconDiv@bot.or.th